
130. löggjafarþing 2003–2004.
Þskj. 1215 — 800. mál.

Fyrirspurn

til heilbrigðisráðherra um hjúkrunarrými í Suðvesturkjördæmi.

Frá Gunnari Birgissyni.

1. Hve mörg hjúkrunarrými er áætlað að taka í notkun í Suðvesturkjördæmi á árunum
2004–2006?

2. Hve margir aldraðir eru nú á hvert hjúkrunarrými í eftirfarandi bæjarfélögum:
a. Hafnarfirði,
b. Garðabæ,
c. Mosfellsbæ,
d. Seltjarnarnesi,
e. Kópavogi,
f. Reykjavík?


